

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๒) อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

ผู้สนใจติดต่อกับขอเอกสารสอบราคาใบราคาชุดละ ๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งพันบาทถ้วน-) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดูรายละเอียดได้ที่ [www.sprocurement.go.th](http://www.sprocurement.go.th), [www.dia.go.th](http://www.dia.go.th) และ [www.tayimcity.go.th](http://www.tayimcity.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๓๕-๖๔๗๐ ในวันและเวลาราชการ

เทศบาลตำบลท่าเยียมขอสงวนสิทธิ์การลงนามใบสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลท่าเยียมได้รับงบประมาณและมีเงินเพียงพอแล้วเท่านั้น ซึ่งผู้ชนะการเสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางเทศบาลตำบลท่าเยียมได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายสมศักดิ์ ธรรมภูมิพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเยียม



ประกาศเทศบาลตำบลท่าเยียม

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านกอกโจดไทรชัย

หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าเยียม

เทศบาลตำบลท่าเยียม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านกอกโจดไทรชัย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่าเยียม อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางแยกเข้าบ้านกอกโจด จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณสี่แยกทางเชื่อมบ้านหนองกอกพัฒนา ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย จำนวน ๓ ป้าย รายละเอียดปรากฏตามแบบ รูปและรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยียม เลขที่ ๑๒/๒๕๕๔ ราคาากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น เป็นเงิน ๓,๘๗๓,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑. เป็นผู้มิใช่อาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
- ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทุงข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเขียนชื่อแล้ว
- ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาทของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิความคุ้มกันแล้ว
- ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลท่าเยียม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นการไม่ภรรยาเทศบาลตำบลท่าเยียม

๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่สาระสำคัญ

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. ผู้สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทผู้สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำสั่งชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระหว่าง ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาดังกล่าว) โดยวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยียม และในวันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ( ที่ว่าการอำเภอ ชัน ๒ ) อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา